
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตัิองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง่ 
คร ัง้ที ่1/2566  วนัที ่10 เดือน สงิหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 15.00 น. 

ณ หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาแสง่ 
------------------------------ 

ผูม้าประชุม 
1. 
2. 

นายประเกียรต ิ
นางทรายทอง 

กนัธมิา 
ทานุชิต 

 คณะกรรมการแปร
ญตัต ิ
คณะกรรมการแปร
ญตัต ิ

3. นายยุรนนัท ์ อนิพรม  คณะกรรมการแปร
ญตัต ิ

 
ผูไ้มม่าประชุม  - ไมม่ี – 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม  สบิเอกสวสัดิ ์    อุประนนั         
เลขานุการสภาฯ  
 
เริม่ประชุม  เวลา   15.00  น.   
 

ระเบียบวาระที ่ 1 เรือ่งทีป่ระธานแจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 
   -ไมม่ี- 
 

ระเบียบวาระที ่ 2 การคดัเลือกประธาน 
และเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัต ิ
เลขานุการสภาฯ  - ตามทีส่ภาฯ ไดม้ีการประชุมสมยัสามญัที ่3 คร ัง้ที ่1 
ประจ าปี 2566 ในวนัที ่10 

สิ ง ห า ค ม  2 5 6 6 
มีมติรบัหลกัการร่างขอ้บญัญตัิองค์การบริหารส่วนต าบลนา
แส่ง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2567 และได้แต่งต ั้งคณะกรรมการแปรญตัติ จ านวน 3 
ท่ าน  ซึ่ ง ผมในฐานะ เ ลขา นุการสภา  อบต .นาแส่ ง 
( เ ล ข า นุ ก า ร ช ั่ ว ค ร า ว ) 
ของคณะกรรมการแปรญตัตจิึงไดเ้ชิญทา่นมาประชุมในวนั
น้ีเพื่อคดัเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการแปรญั
ตติ เพื่อที่คณะกรรมการจะได้ด าเนินการตามระเบียบฯ 
ต่ อ ไ ป 
ขอให้ทีร่ะชุมพจิารณาเสนอประธานคณะกรรมการแปรญตั
ตขิอเชิญ 
 

ส.อบต.ยุรนนัท์ - ผม นายยุรนนัท์  อนิพรม ขอเสนอ นางทรายทอง  ทานุชติ 
เป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 
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เลขานุการสภาฯ - 

มีท่านใดเสนอผูส้มควรเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตั
ติอีกหรือไม่ หากไม่มีก็ถือว่า นางทองทราย  ทานุชิต  
ได้ร ับค ัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการแปรญตัติ 
ดงันั้นจึงขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญตัติด าเนินกา
รตอ่ 

 
ประธานคณะกรรมการฯ -  ข อ ข อ บ คุ ณ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ฯ 

ทุกท่านทีใ่หเ้กียรติเลือกดฉินัมาเป็นประธานคณะกรรมการ
แ ป ร ญั ต ติ  
ต่อไปเป็นการคดัเลือกเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ 
ขอใหท้ีป่ระชุมเสนอผูส้มควรเป็นเลขานุการฯ ขอเชิญ  

 
 

/ส.อบต.ประเกียรต.ิ.. 
 
ส.อบต.ประเกียรต ิ  -   กระผม นายประเกียรติ   ก ันธิมา  ขอเสนอ 

ส . อ บ ต . ยุ ร นั น ท์   อิ น พ ร ม ท ร า ย ท อ ง  
เป็นเลขานุการคณะกรรมการแปรญตัติ  

 
ประธานคณะกรรมการฯ -  มีผู้ใดจะเสนอรายชื่ออีกคร ับ ถ้าไม่มี ก็ถือว่า 

ส . อ บ ต . ท ร า ย ท อ ง   ท า นุ ชิ ต  
ไ ด้ ร ับ ค ัด เ ลื อ ก เ ป็ น เ ล ข า นุ ก า ร คณะ ก ร รมก า ร ฯ 
และตอ่ไปเป็นการก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการแปรญตั
ติร่างข้อบญัญตัิงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   
พ.ศ. 2567 ขอเชิญ 

 
ส.อบต.ยุรนนัท์ -   ผ ม น า ย ยุ ร นั น ท์   อิ น พ ร ม 

ขอเสนอวนัประชุมคณะกรรมการแปรญตัติร่างขอ้บญัญตังิ
บประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวนัที ่
16 สงิหาคม 2566  

  
ประธานคณะกรรมการฯ - มีคณะกรรมการฯ ท่านใดจะเสนออีกไหมครบั 
หากไมม่ีกระผมขอมตจิากทีป่ระชุม 

ว่าจะเห็นชอบก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการฯ ในวนัที่ 
16 สงิหาคม 2566 ตามทีม่ี 

ผูเ้สนอหรือไม ่
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ที่ประชุม - 

มีมติเห็นชอบก าหนดวนัประชุมคณะกรรมการแปรญตัตงิบ
ประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวนัที่ 
16 สิงหาคม 2566 

 
ประธานคณะกรรมการฯ - 

ขอนดัประชุมคณะกรรมการแปรญตัตริา่งขอ้บญัญตังิบประ
มาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในวนัที่ 16 
สิ ง ห า ค ม  2 5 6 6  เ ว ล า  1 0 . 0 0  น .  เ ป็ น ต้ น ไ ป 
มีผูใ้ดเสนออะไรอีกถา้ไมม่ีก็ขอปิดการประชุม 

 
ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 

 
 
      (ลงชื่อ)     ยุรนนัท์   อนิพรม      
ผูบ้นัทกึการประชุม 
        (นายยุรนนัท์  อนิพรม) 
                      เลขานุการคณะกรรมการแปรณตั ิ


